

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

ĐẾN Số: 6939
Ngày: 21/9
Chuyên:

BÁO CÁO

**Trả lời kiến nghị cử tri trước và sau
Kỳ họp thứ Chín - Quốc hội khóa XIV**

Thực hiện Công văn số 7540/UBND-TH, ngày 24/8/2020 của UBND tỉnh về việc trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Chín - Quốc hội khóa XIV, Công an tỉnh báo cáo như sau:

1. Đối với kiến nghị của cử tri phản ánh về tình trạng “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng và đòi nợ thuê vẫn còn diễn biến phức tạp trong Nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, nơi khó tiếp cận tín dụng ngân hàng; đề nghị ngành Công an có biện pháp hữu hiệu để đấu tranh, ngăn chặn, xử lý đối với hoạt động này

Thời gian qua, trước sự đấu tranh quyết liệt của lực lượng chức năng, hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh đã được kiềm chế, các đối tượng thay đổi phương thức, hướng về các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số để hoạt động. Đồng thời biến tướng dưới nhiều hình thức tinh vi hơn, đặc biệt là sử dụng các ứng dụng để cho vay trực tuyến trên mạng Internet, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ xử lý.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các sở, ban, ngành tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4307/UBND-KT ngày 29/5/2020 về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”; đồng thời Công an tỉnh cũng đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cho Nhân dân hiểu, nhận thức được bản chất của hoạt động “tín dụng đen” để cảnh giác, không tham gia, đồng thời tố giác với cơ quan chức năng để phục vụ công tác đấu tranh, xử lý; tăng cường thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ, nắm tình hình, tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ làm rõ các hành vi phạm tội có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” của các nhóm, đối tượng (như: Cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, hủy hoại tài sản...). Kết quả, 8 tháng đầu năm 2020, Công an tỉnh đã tổ chức 456 hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”; huy động lực lượng đoàn viên thanh niên tổ chức 19 buổi ra quân ngày “thứ 7 tình nguyện”, “chủ nhật

xanh” để bóc, gỡ, xóa quảng cáo, rao vặt “tín dụng đen”; tổ chức 925 ca tuần tra, kiểm soát vũ trang tại các địa bàn, với trên 4.300 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia; gọi hỏi, răn đe hàng trăm đối tượng; kiểm tra, xử lý hàng chục cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, ngành nghề có điều kiện về ANTT nghi vấn có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; đấu tranh triệt xóa, làm tan rã 09 nhóm, 52 đối tượng, 02 đối tượng hoạt động đơn lẻ, 02 cơ sở kinh doanh liên quan hoạt động “tín dụng đen”, trong đó, đã khởi tố 05 vụ, 13 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự (*mức lãi suất cho vay từ 182,5% đến 240%*).

Những kết quả này đã tạo hiệu ứng tích cực, góp phần làm chuyển biến căn bản tình hình, nhiều hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” như bắt, giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, khủng bố tinh thần bằng thủ đoạn đồ chất bẩn, chất thải, đặt quan tài, vòng hoa... đã kiểm giảm rõ rệt, không còn công khai, manh động như trước đây. Tuy nhiên tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” còn tiềm ẩn phức tạp, nhất là trước tác động của dịch bệnh Covid - 19 dẫn đến nhu cầu về vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh cũng như giải quyết những khó khăn về kinh tế dự báo sẽ tăng cao.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Công an tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh, đồng thời tập trung triển khai thực hiện một số biện pháp trọng tâm sau: ⁽¹⁾ Tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, nhất là quy định về giao dịch cho vay, huy động vốn an toàn, về phương thức, thủ đoạn của tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, thủ đoạn cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê... để người dân chủ động phòng ngừa, tích cực tố giác tội phạm. Đồng thời đẩy mạnh công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTTQ, tuyên truyền người dân không tham gia cho vay lãi nặng, “tín dụng đen” dưới mọi hình thức. ⁽²⁾ Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT, nhất là quản lý cư trú, trong đó quản lý chặt chẽ nhân viên các cơ sở kinh doanh tài chính, cầm đồ tạm trú trên địa bàn, các đối tượng nghi vấn liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, đòi nợ thuê. Chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong phát hiện, xử lý hoạt động “tín dụng đen” qua các ứng dụng cho vay trực tuyến. ⁽³⁾ Tiếp tục đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”, nhất là các băng nhóm, đối tượng cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê vi phạm pháp luật. Tiếp nhận đầy đủ, giải quyết kịp thời tố giác, tin báo về tội phạm, tập trung điều tra, khám phá các vụ án liên quan đến “tín dụng đen”. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát

nhân dân, Tòa án nhân dân để xác lập án điểm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

2. Đối với kiến nghị của cử tri phản ánh về tình trạng cờ bạc, cá độ, nghiện hút, trộm cắp, cướp giật vẫn diễn ra hàng ngày trong đời sống, gây nhiều hệ lụy đau thương cho gia đình và xã hội, gây bất an cho Nhân dân. Cử tri đề nghị cần đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp tội phạm, có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động trên

2.1. Đối với tội phạm tổ chức đánh bạc, tội phạm đánh bạc, trộm cắp, cướp giật tài sản

- Thời gian qua, tội phạm tổ chức đánh bạc, tội phạm đánh bạc có nhiều diễn biến phức tạp, bên cạnh các loại hình cờ bạc “truyền thống” như xóc đĩa, ghi số đề,... hình thức cờ bạc sử dụng công nghệ cao, chủ yếu là cá độ bóng đá qua mạng Internet có chiều hướng gia tăng với phương thức, thủ đoạn tinh vi, thu hút nhiều người tham gia với số tiền đánh bạc lớn, gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội, gây bất an trong Nhân dân. Đặc biệt, gần đây lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid - 19 và thực hiện giãn cách xã hội, các đối tượng thường tụ tập tại nhà riêng hoặc chọn những địa điểm ít người qua lại để tổ chức đánh bạc nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Trước tình hình trên, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, phương thức, thủ đoạn của tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hậu quả, tác hại của cờ bạc, cá độ để quần chúng Nhân dân nâng cao cảnh giác, Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng tập trung triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp phòng ngừa và đấu tranh quyết liệt với tội phạm trên. Kết quả, trong 8 tháng đầu năm 2020, toàn lực lượng Công an tỉnh đã đấu tranh, triệt phá 313 vụ, 1.617 đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc (*nhiều hơn 145 vụ so với cùng kỳ năm 2019*), thu giữ hơn 5 tỷ đồng, trong đó đã triệt phá 03 đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền đánh bạc lên đến 300 tỷ đồng.

- Để tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản, Công an tỉnh đã đẩy mạnh việc tuyên truyền trong các cơ quan, tổ chức và quần chúng Nhân dân về việc tự nâng cao ý thức cảnh giác và chủ động “*tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản*”; kết hợp với việc chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các lực lượng tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát, khuyến khích tổ chức các hoạt động tuần tra Nhân dân tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp gắn với triển khai đồng bộ các biện

pháp nghiệp vụ trong các cao điểm, tấn công trấn áp tội phạm. Do vậy, trong 08 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh tình trạng trộm cắp, cướp giật tài sản được kiểm giảm, cụ thể xảy ra 241 vụ trộm cắp tài sản (*giảm 34 vụ = 12,36% so với cùng kỳ năm 2019*), 09 vụ cướp giật tài sản (*giảm 06 vụ = 40% so với cùng kỳ năm 2019*), lực lượng Công an đã điều tra làm rõ 206 vụ, 258 đối tượng trộm cắp tài sản, thu hồi gần 02 tỷ đồng, điều tra làm rõ 06 vụ, 15 đối tượng cướp giật tài sản.

Điển hình: Ngày 23/3/2020, Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 01 nhóm, 02 đối tượng (*có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đồng Nai*) hoạt động trộm cắp tài sản liên tuyến, liên huyện; qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận lợi dụng thời điểm trời tối, người dân thiếu cảnh giác cạy cửa, đột nhập vào nhà thực hiện 11 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các huyện Cư Kuin, Krông Năng, Krông Bông, Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính khoảng 01 tỷ đồng.

Những kết quả nêu trên đã góp phần kiềm chế hoạt động của tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc, trộm cắp, cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân nên hoạt động tội phạm, vi phạm pháp luật này vẫn còn diễn ra tại một số địa bàn. Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo các lực lượng triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đấu tranh với tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản, tệ nạn cờ bạc góp phần đảm bảo TTATXH trên địa bàn. Trọng tâm là: ⁽¹⁾ Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản, tệ nạn cờ bạc của mọi người dân. ⁽²⁾ Tăng cường công tác xử lý hành chính đối với người nghiện ma túy, đây là một trong những nguồn nguy cơ dẫn đến tình trạng trộm cắp, cướp giật tài sản. ⁽³⁾ Đẩy mạnh công tác nắm tình hình, phát hiện, xử lý tội phạm tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản, cờ bạc, nhất là các băng nhóm tội phạm trộm cắp tài sản chuyên nghiệp, liên tuyến, liên tỉnh, các băng nhóm tội phạm tổ chức đánh bạc qua mạng Internet. Tiếp nhận đầy đủ, giải quyết kịp thời tố giác, tin báo về tội phạm, tập trung điều tra, khám phá các vụ án về trộm cắp, cướp giật tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Công an tỉnh cũng đề nghị UBND chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tích cực tham gia công tác phòng chống tội phạm ở đơn vị, địa phương, lĩnh vực thuộc chức năng quản lý, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp Nhân dân nhằm nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản, tệ nạn cờ bạc; quản lý, giáo dục con, em, người thân mình

không vi phạm đồng thời tự giác, tích cực tham gia phát hiện, tố giác, phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật nêu trên.

2.2. Đối với tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy

Để ngăn chặn đẩy lùi tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh, triệt xóa các đường dây, các điểm, tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn kết hợp đồng bộ với việc phối hợp xử lý người nghiện ma túy, cụ thể:

- Về công tác đấu tranh, triệt xóa các đường dây, các điểm, tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy: Tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung lực lượng đấu tranh quyết liệt với tội phạm về ma túy, trong 08 tháng đầu năm 2020, đã phát hiện, bắt giữ 234 vụ, 326 đối tượng phạm tội về ma túy (*nhiều hơn 46 vụ, 84 đối tượng so với cùng kỳ năm 2019*), thu giữ 264,7224 Heroine, 200,37kg ma túy tổng hợp, 47,83g. Đấu tranh triệt xóa 16 điểm, tụ điểm mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, xử lý 113 đối tượng.

Điển hình: Vào ngày 20/7/2020, tại KM1761+750, Quốc lộ 14 thuộc xã Cuôr Đăng, huyện Cư M'gar phát hiện, bắt quả tang 02 đối tượng (*Nhia Hơ, sinh năm 1993, quốc tịch Lào và Vừ Bá Tánh, sinh năm 1996, trú tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An*) có hành vi vận chuyển trái phép 200kg ma túy tổng hợp dạng đá (*đây là vụ việc phạm tội về ma túy "đá" lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Tây Nguyên, số lượng ma túy thu được đặc biệt lớn*).

- Về công tác xử lý người nghiện ma túy: Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công an huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với người nghiện, trong đó chú trọng áp dụng biện pháp đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc tại cơ sở điều trị cai nghiện ma túy của tỉnh. Trong 8 tháng năm 2020, đã lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với 625 trường hợp, nhiều hơn 37 trường hợp; đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc đối với 186 trường hợp, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 211 trường hợp. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy tiếp tục được quan tâm thực hiện, trong đó đã chú trọng tuyên truyền tại các thôn, buôn, tổ dân phố, trường học, tập trung đến các đối tượng có nguy cơ cao nghiện ma túy. Kết quả đã tổ chức 96 đợt tuyên truyền, với trên 34.460 lượt người tham dự.

- Về tình trạng trẻ em vị thành niên sử dụng trái phép chất ma túy: Qua rà soát, trong 8 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh phát hiện 03 trường trẻ em vị thành niên sử dụng trái phép chất ma túy, chưa phát hiện trường hợp nào dụ dỗ trẻ em vị thành niên sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, thời gian tới Công an tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh quyết liệt với các hành vi vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, tập trung triệt xóa các tụ điểm mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục rà soát, thống kê, lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đối với người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, để từng bước hạn chế, tiến tới ngăn chặn đầy lùi tệ nạn ma túy cần thiết phải có sự phối hợp vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương và của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, do vậy Công an tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Kế hoạch số 9470/KH-UBND ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh về triển khai Chỉ thị số 36; tích cực tham gia vào công tác phòng, chống ma túy, trong đó cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy, phối hợp với lực lượng chức năng trong quản lý người nghiện ma túy, áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đối với người nghiện ma túy và hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa tái nghiện.

3. Đối với kiến nghị của cử tri đề nghị quan tâm hơn nữa đến tình trạng xâm hại, bạo lực trẻ em

Thời gian qua, tình hình tội phạm xâm hại, bạo lực trẻ em trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp, trong 8 tháng đầu năm 2020 xảy ra 34 vụ, 48 đối tượng với 38 em bị xâm hại (*tăng 14 vụ so với cùng kỳ năm 2019*). Lực lượng Công an đã xử lý hình sự 21 vụ, 20 đối tượng, xử lý hành chính 03 vụ, 07 đối tượng.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do: Tác động tiêu cực của văn hóa phẩm đồi trụy, độc hại từ Internet; sự phát triển mạng xã hội; trình độ nhận thức pháp luật của người dân còn hạn chế; gia đình thiếu sự quan tâm chăm sóc, giáo dục, quản lý trẻ em; công tác tuyên truyền về chăm sóc, bảo vệ trẻ em còn chưa được quan tâm đúng mức.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, để ngăn chặn tình trạng trên, thời gian tới Công an tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Nhân dân, gia đình, nhà trường trong phòng ngừa,

đấu tranh với các hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em; tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời xác minh, giải quyết tố giác, tin báo về xâm hại, bạo lực trẻ em; tập trung điều tra, đề xuất xử lý nghiêm các vụ việc về bạo lực, xâm hại trẻ em; phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý các trang mạng xã hội có nội dung bạo lực, độc hại, đồi trụy. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả công tác này cần có sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành và toàn xã hội, do vậy, Công an tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, nhất là ngành giáo dục, văn hóa, lao động phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong tổ chức công tác phòng ngừa xã hội, giáo dục, quản lý trẻ em, huy động gia đình, nhà trường, xã hội và mọi tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bạo lực, xâm hại trẻ em.

4. Để chủ động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, thời gian qua, Công an tỉnh đã chủ động nghiên cứu, xây dựng và triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng, mô hình “*Kết nối mạng xã hội - Bình yên cho mỗi gia đình*”, qua thời gian triển khai đã đạt được những kết quả tích cực, thông qua phong trào này đã giúp cho lực lượng Công an kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ sớm nhiều hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn. Vì vậy, thời gian tới, Công an tỉnh đề nghị các cấp, các ngành và quần chúng Nhân dân tiếp tục quan tâm theo dõi, ủng hộ, trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình ANTT, nhất là những vấn đề cử tri quan tâm để lực lượng Công an có biện pháp giải quyết kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Công an tỉnh báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo, phục vụ trả lời ý kiến của cử tri.

Nơi nhận:

- Đoàn Đại biểu QH tỉnh; (để báo cáo)
- UBND tỉnh;
- UBND huyện, TX, TP (để t/báo cử tri);
- Sở Thông tin và Truyền thông (để đăng tải);
- Lưu: VT, PV01(Đ3).

GIÁM ĐỐC



Đại tá Lê Văn Tuyên